
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันพฤหัสบดีที ่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  

********************* 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสาทร ไมถึง ประธานสภา อบต.น้ำพุ สาทร ไมถึง 

2. นายอภิชน จรูญพงศ์ รองประธานสภา อบต.น้ำพุ  อภิชน จรูญพงศ์ 

3. นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.น้ำพุ หมู่ที่ 1 ธนยศ ชุมชอบ 

4. นายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา อบต.น้ำพุ หมู่ที่ 2 โกวิทย์ มหาชัย 

5. นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.น้ำพุ หมู่ที่ 4 ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 

6. นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิกสภา อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๕ สุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว 

ผู้ไม่มาประชุม - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายถนัดกิจ  โพธิ์โพ้น  นายก อบต.น้ำพุ ถนัดกิจ  โพธิ์โพ้น 

2. นายศักดา  ไทยเกิด รองนายก อบต.น้ำพุ ศักดา  ไทยเกิด 

๓. นายอรรถพร  พรหมทอง รองนายก อบต.น้ำพุ อรรถพร  พรหมทอง 

๔. นางสาวกานต์รวี  ศิริทอง เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ กานต์รวี ศิริทอง 

5. นายประเสริฐ  จันทบูรณ์ เลขานุการสภา อบต.น้ำพุ ประเสริฐ  จันทบูรณ์ 

6. นางพวงทิพย์  สุวรรณศิลป์ ผู้อำนวยการกองคลัง พวงทิพย์  สุวรรณศิลป์ 

๗. นายอำนาจ  สำอางค์ ผู้อำนวยการกองช่าง อำนาจ  สำอางค์ 

8. นางอรรถวาที  ทิศขันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด อรรถวาที ทิศขันธ์ 

9. นางสาวอธิตญา  รอดทองแก้ว    นิติกรชำนาญการ อธิตญา รอดทองแก้ว    

๑๐. นางสาวมณีรัตน์  โตกำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ มณีรัตน์ โตกำ 

    

    

    

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

 

นายประเสริฐ  จันทบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประเสริฐ  จันทบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

          กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖7 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง  (ฉบับที ่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 56 กำหนดว่า การประชุมสภาต้องมีสมาชิกสภาฯ  
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะครบองค์
ประช ุม ในว ันนี ้ม ีสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทุกท่านนะคร ับ ครบ 
องค์ประชุม ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 

           ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  เรื ่อง เปิดประชุม 
สภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖7 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื ่อวันที ่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ขอเชิญท่านประธานสภาฯ  
ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

            ขออน ุญาตเป ิดประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน ้ำ พุ   
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖7 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 

 
  /เรียนท่าน... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
ประธานกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

           เรียนท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามระเบียบ 
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มีทั ้งหมด ๑1 วาระ 
นะครับ เพ่ือไม่ให้เสียเวลาขอเข้าวาระการประชุมนะครับ  

เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 ด้วยทางโรงเรียนวัดน้ำพุ กำหนดจัดงานครบ 90 ปี โรงเรียน 

วัดน้ำพุ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ในช่วงเช้ามีกิจกรรมในการทอดผ้าป่า
เพ่ือหารายได้ให้กับโรงเรียนวัดน้ำพุ ในช่วงบ่ายมีการแข่งขันฟุตบอลการกุศล 
และช่วงค่ำมีการแสดงของนักเรียนและอดีตนักเรียนในพื้นที ่ตำบลน้ำพุ  
และมีงานเลี้ยงครบรอบ 90 ปี โรงเรียนวัดน้ำพุ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมกิจกรรมโรงเรียนวัดน้ำพุครับ 

1.2 การแข ่งข ันก ีฬา อสม. ในว ันท ี ่  16 ก ุมภาพันธ ์  2567  
คือวันพรุ่งนี้ พิธีการการแข่งขันเริ ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬา
โรงเรียนหนองปลิง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวในเวลา 17.00 น. ครับ โดยเฉพาะในปีนี้ 
อสม.โซนตะวันตก (ตำบลท่าชี ตำบลควนศรี และตำบลน้ำพุ) เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน มีกีฬาเปตอง วอลเลย์บอล และฟุตบอล ขอเรียนเชิญทุกท่าน
ครับ 

เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 
        ต่อไปเข้าระเบียบวาระที ่ 2 เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ ๑ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖6 
         ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจงครับ 

         กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู ่ที ่ 4 ทำหน้าที ่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
เป็นประธาน นายธนยศ ชุมชอบ เป็นกรรมการ และนายโกวิทย์ มหาชัย เป็น
กรรมการและเลขานุการ ครับ ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที ่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
โดยที่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖6 

  /คณะกรรมการ... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

มติที่ประชุม  
      
 

ระเบียบวาระท่ี 3 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว
เมื ่อวันที ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่า ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
การประช ุมท ุกประการ ขอรายงานต ่อสภาฯ เพ ื ่อดำเน ินการต ่อไป  
ขอบคุณครับ  
           ขอบคุณครับ ท่านประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ต่อไป ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
สมัยสามัญ สมัยที ่ ๔ ครั ้งที ่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื ่อวันพุธที ่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๗ สมาชิกท่านใดรับรองยกมือด้วยครับ 

รับรอง       จำนวน 5 เสียง 
ไม่รับรอง    จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

         ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีนะครับ 
 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ  
         ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  
๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที ่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ กำหนดไว้ว่า  
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และวรรคสี่กำหนดไว้ว่า 
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ  
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดว่า ข้อ ๒๑ 
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บ ังคับ 
โดยอนุโลม 
         ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัย 
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน  

/จึงขอปรึกษา... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายโกวิทย์ มหาชัย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
 

จึงขอปรึกษาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เพื ่อพิจารณากำหนด 
สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ ่มประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๔.๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันเริ่มต้น 
และระยะเวลา ของสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัย 
          ต่อไปเข้าสู ่ระเบียบวาระที ่ ๔.๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุม
สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันเริ ่มต้นและระยะเวลา ของแต่ละสมัย  
เชิญท่านสมาชิกครับ ขอเชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 2 ครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโกวิทย์ มหาชัย 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 2 ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  
ในการกำหนดสมัยประช ุมสภาประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเสนอเพ่ิม 
อีกสามสมัยว่า 
          - สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  
มีกำหนด ๑๕ วัน 
          - สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ ่มตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
มีกำหนด ๑๕ วัน 
          - สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗  
มีกำหนด ๑๕ วัน 
จึงเรียนมาเพ่ือเพ่ือนสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ  

            ขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย ครับ ท่านได้เสนอกำหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ครับ  
          - สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  
มีกำหนด ๑๕ วัน 
          - สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ ่มตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗  
มีกำหนด ๑๕ วัน 
          - สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗  
มีกำหนด ๑๕ วัน 
ไม่ทราบว่า สมาชิกท่านอื ่นจะเสนอเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ครับ เมื ่อไม่มี  
ขอมติความเห็นชอบครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการกำหนดสมัยประชุม
สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันเริ่มต้นและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของแต่ละสมัย ท่านใดเห็นชอบยกมือด้วยครับ 
เห็นชอบ       จำนวน 5 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

/๔.๒ กำหนดวัน... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

 
นายโกวิทย์ มหาชัย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 

๔.๒ กำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุม 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
สมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญครับ เชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย ครับ 

          การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ขอเสนอตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน ครับ 

          ขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย ครับ ท่านได้เสนอกำหนดสมัยประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอความเห็นชอบตามท่ีท่านโกวิทย์ มหาชัย เสนอนะครับ 
เห็นชอบ       จำนวน 5 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

เรื่อง การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ เพื่อทำการก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ 
         ต่อไปเข้าสู ่ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื ่องการขออนุญาตเข้าใช้พื ้นที่ป่า  
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อทำการก่อสร้างลานกีฬา 
บ้านหนองต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

        กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ในส่วนของผู้บริหาร 
ขอเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื ่อทำการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองต้อ หมู ่ที ่ ๕  
ตำบลน้ำพุ ซึ ่งตามเอกสารที ่ทุกท่านได้รับ จากกรณีที ่ประชุมสภาแห่งนี้ 
ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ครั ้งที ่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
ในการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองต้อ หมู ่ที ่ ๕ ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 
๔๗๗,๐๐๐ บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เนื่องจากพื้นที่
ก่อสร้างดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินและเป็นพื้นที่ป่า ซึ่งได้มอบหมายให้
ผู ้อำนวยการกองช่าง ประสานงานไปยังสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้  
ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เพื่อสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการขออนุญาต 
 

/ก่อสร้าง... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
 

ก่อสร้างลานกีฬาในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี ้แจงถึงเอกสารต่าง ๆ  
ที่ใช้ในการขออนุญาตว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จะต้องดำเนินการ 
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ซึ่งการขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที่กำหนด  
ในกฎกระทรวงฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุจะต้องยื ่น เอกสาร
ประกอบการขออนุญาตดังนี้  
           ๑. ยื ่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 5๔ 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป.84-1) 
            ๒. รายละเอียดโครงการในการขออนุญาตพร้อมแบบแปลน และ
แผนผังโครงการหรือกิจกรรมที่ขออนุญาตและอ่ืน ๆ  
            ๓. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน 
            ๔. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
            ๕. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือรับรอง 
            ๖. หล ักฐานแสดงการให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
             ๗. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร   
             ๘. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)           
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว ติดขัดอยู่ที่ข้อที่ ๖ ในเรื่องของหลักฐานที่มีการแสดงผล
การให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้นำเสนอญัตติ
ดังกล่าวนี้เข้ามาเพื่อให้สภาฯ แห่งนี้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้
ดำเนินการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์กับหน่วนงานที่เกี ่ยวข้องต่อไป 
ขอบคุณครับ  

          ขอบคุณท่านนายกฯ ที ่ได้ชี ้แจงการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
ในพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อทำการ
ก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองต้อหมู่ที่ ๕ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์  
ในพื ้นที ่ป ่าเพื ่อก ่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองต้อ  หมู ่ท ี ่  ๕ ตำบลน้ำพุ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกมือด้วยครับ 

เห็นชอบ       จำนวน 5 เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 
 

/ระเบียบวาระท่ี... 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
6.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ 
         ต่อไปเข้าสู ่ระเบียบวาระที ่ ๖ เรื ่องขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลง 
คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ 6.1 
ครภุัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารหัวหน้า 
ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ในส่วนของผู้บริหาร 
ขอเสนอญัตติ เรื ่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ 6.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ 
          ด้วยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไปงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 6,000 บาท พบว่า
รายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ตรงกับรายละเอียดของบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จำนวน 1 ตู้ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป เดิม  
 1) เปิดมือจับชนิดบิด รุ่น LK-101 
 2) ขนาด กว้าง 92 x ลึก 46 x สูง 183 ชม. 
 3) มีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2565 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ ่น ท ี ่  มท 0808.2/ว 1095 ลงว ันที่  28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 
ลงวันที่ 7 ต.ค. 2565 
  แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจง เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป 
 1) มีมือจับชนิดบิด  
 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  ปรากฏ 
ในบัญชีมาตรฐานครุภ ัณฑ์ เดือนธันวาคม 2566 เป็นไปตามหนังสือ 
 

/กรมส่งเสริม... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม  
 
 

 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565           

 เพื ่อให้คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ถูกต้องชัดเจน และเป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ ข้อ ๒9 จึงขอเสนอญัตติมา
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โปรดพิจารณาต่อไป 

          ขอบคุณท่านนายก ที ่ได้นำเสนอระเบียบวาระที ่ 6.1 ครุภัณฑ์
สำนักงาน ตู ้ เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ  

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

6.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง  
          ต่อไประเบียบวาระที่ 6.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เคร ื ่องคอมพ ิวเตอร ์ โน ๊ตบ ุ ๊ก สำหร ับสำน ักงาน จำนวน 1 เคร ื ่อง  
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของผู้บริหารขอเสนอ
ญัตติเรื ่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตามระเบียบวาระท่ี 6.2 และขอ
อนุญาตชี้แจงในเรื่องของระเบียบวาระที่ 6.3 ไปด้วยเลยนะครับเนื่องจาก
เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันครับ  
          6.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
          ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากคำชี้แจงเดิมเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 

/อิเล็กทรอนิกส์... 
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 อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน  

1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ 
ในกรณีที ่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz 
จำนวน 1 หน่วย 
           - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
           - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
           - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จำนวน 1 หน่วย 
           - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Piexl 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
           - มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280x720 Piexl หรือ720p 
           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
           - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน ( Internal) หรือภายนอก (External) 
จำนวนไม่น ้อยกว่า 1 ช ่อง สามารถใช้งานได้ไม่น ้อยกว่า Wi-Fi- (IEEE 
802.11 ac) และ Bluetooth  
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฟื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2566  
6.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง 
          ในส่วนวาระ 6.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื ่อง โดยขออนุมัติแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เป็น เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 3 เครื่อง  

 
/คุณลักษณะ… 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
 
 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
            - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
            - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
            - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาที 
            - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
            - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่ 
น้อยกว่า 1 ช่อง 
            - มีถาดใส่กระดาษรวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
            - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฟ้ืนฐานครุภัณฑ์การจัดหาอุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
          ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น. พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี ่ยน หรือเปลี ่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น จึงได้นำเสนอที่ประชุมสภาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไป ขอบคุณครับ 

          ขอบคุณท่านนายก ที่ได้นำเสนอระเบียบวาระที่ 6.2 ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ัดครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์หรืออิเล ็กทรอนิกส์  เคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และระเบียบวาระ 
ที่ 6.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) 
จำนวน 3 เครื ่อง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
หากไม่มีขอมติที่ประชุมเป็นรายข้อไปนะครับ 
         ข้อ 6.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน  
1 เครื่อง สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติ ยกมือด้วยครับ 
อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

/ข้อ 6.3 ... 
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มติที่ประชุม  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นายโกวิทย์ มหาชัย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
 
 

        ข้อ 6.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(lnk Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือ
ด้วยครับ 
อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมวด
สมศักดิ์ หมู่ที่ 1  
        ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการ 
ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ 1 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของระเบียบวาระที่ 7 
ผู้บริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร เนื่องจาก 
มีการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ตามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง เลขที่ 
06/2567 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 ซึ่งได้ผู ้ร ับจ้างเป็นที ่เรียบร้อย 
ค่าจ้างจำนวน 235,000 บาท ใช้เวลาก่อสร้าง 30 วัน ซึ ่งผู ้ร ับจ้าง  
อยู่ระหว่างการบุกเบิกถากถางถนนสายดังกล่าว ซึ่งทางผู ้ควบคุมงานได้  
ทำการตรวจสอบ พบว่า ระยะทางและแบบแปลนที่กำหนดไว้ไม่ตรงตาม
สัญญาจ้าง จึงได้สั่งพักงานของผู้รับจ้างไว้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
และทางกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ทำการแก้ไขแบบแปลนให้
ถูกต้อง ซึ ่งรายละเอียดตามเอกสารที ่ให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้วครับ  
ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลนแบบแปลนดังกล่าว จำเป็นต้องนำเรื ่องเข้าสภาฯ  
เพ่ือให้สมาชิกสภาไดพิ้จารณาเพ่ืออนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

          ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้นำเสนอระเบียบวาระที่ 7 ขออนุมัติแก้ไข
แบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ 1 มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย ครับ 

           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโกวิทย์ มหาชัย 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 2 ครับ โครงการนี้ตามเอกสาร
แบบแปลนกระผมดูแล้วยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ครับ ขอเสริมจากกองช่างหรือฝ่าย
บริหารเพื่อจะได้พิจารณาต่อไปครับ  

/นายสาทร ไมถึง ... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายอำนาจ สำอางค์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายประเสริฐ  จันทบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 

         ขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
หมู่ที่ 2 ครับ เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ 

         กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 4 และสวัสดีเพื ่อนสมาชิกทุกท่าน คณะผู ้บริหาร  
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ กระผมขอให้ชี้แจงสาเหตุที่ต้องทำการ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนใหม่ พอทราบมาบ้างว่าโครงการนี้ก่อสร้างไปโดนท่อ
ประปาของชาวบ้านบ้าง ผมมองว่าไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วนำเข้าสภาฯ ญัตติที่
นำเข้าสภาฯ ผมอยากให้ทางท่านผู้บริหารและท่านประธานสภาฯ ได้ตรวจ
ญัตติทั้งหลายทั้งหมด เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการประชุมสภา เพราะว่า 
สภาฯ ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ แม้ตามระเบียบกำหนดให้นำเข้าสภาฯ แต่กระผมขอ
ท้วงติงประธานสภาฯ นิดนึงครับ ก่อนจะรับญัตติก็ขอให้ตรวจให้ดีเสียก่อน 
และฝากถึงท่านผู้บริหารด้วยครับ เป็นเรื่องที่ดีท่ีได้มีการตรวจสอบเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

          ขอบคุณท่านดำรงศักด ิ ์ เพ็ชระ ที ่ได ้อภิปรายและชี ้แนะครับ  
กรณีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างขอเชิญทางคณะผู้บริหารชี้แจงเพ่ิมเติม
ครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ กระผมขอให้
ทางผู้อำนวยกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับ 

          เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และคณะผู้บริหารทุกทา่น
ครับ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที ่ 1 เหตุที่ต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน เนื่องจากขั้นตอนการออกแบบ กองช่างได้นำ
ข้อมูลเดิมที่ได้สำรวจไว้ทำการออกแบบมีระยะ 500 เมตร แต่เมื่อลงพื้นที่
จริง กลับพบว่าระยะทางจริง 1,000 เมตร จึงจำเป็นต้องทำการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยการตัดแบบให้เหลือครึ่งหนึ ่งครับ เป็นความ
ผิดพลาดของทางกองช่างที่ไม่ได้มีการสำรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ  

         เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

 
        กราบเร ียนท ่านประธานสภา คณะผ ู ้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ  
และผู ้ เข ้าร ่วมประช ุมทุกท่านคร ับ กระผมขอชี ้แจงเพิ ่มเต ิมนะครับ  
เนื่องจากถนนสายนี้กระผมเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ก็ทราบเรื่อง
อยู ่คร ับ ตามที ่ท ่านนายก และผู ้อำนวยการกองช่าง ได้ช ี ้แจงไปแล้ว 
 

/ซึ่งทางท่าน... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายประเสริฐ  จันทบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

เริ่มประชุมต่อเวลา 15.00 น. 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

ซึ่งทางท่านสมาชิกได้สอบถามถึงสาเหตุในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
นะครับ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูในแบบแปลนครับ แบบเดิม กำหนด
จุดเริ ่มต้นจากบ้านนายสมชาย ถึงจุดสิ ้นสุดโครงการจะไปชนกับบริเวณ 
ท่อเหลี่ยมที่สร้างไว้เดิม ระยะทางตรงนี้ กองช่างได้เขียนแบบไว้ว่ามีระยะทาง 
500 เมตร ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่ครับ ระยะทางจริง 1,000 เมตร ระยะทาง 
ในการก่อสร้างกับระยะทางในสัญญาก่อสร้างไม่ตรงกัน จึงต้องแก้ไขแบบ
แปลนใหม่ แก้ไขสถานที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาฯ จึงต้อง
นำเข้าสภาฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งแบบแปลนใหม่ที่ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา
นั้น กำหนดจุดเริ่มต้นใหม่เริ่มตั้งแต่ท่อเหลี่ยมไป 500 เมตร ก็จะถึงจุดสิ้นสุด
โครงการที่กำหนดไว้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบแปลนที่แก้ไขใหม่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ  

         ม ีสมาช ิกท ่านอ ื ่นจะสอบถามเพ ิ ่มเต ิมหร ือไม ่คร ับ เช ิญครับ 
ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ 

         กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร  
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ถ้าถนน 1,000 เมตร ผมกลัวว่าจะผิด
อีก ถ้าดูตามแผนที่เดิม 1,000 เมตร แบบใหม่เป็น 500 เมตร เปลี่ยน
จุดสิ้นสุดโครงการกับจุดเริ่มโครงการเป็นจุดเดียวกันหรือไม่ ซึ่งไม่ตรงกันหรือ
ว่าเลื่อนไปนิดหน่อยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

        ตามที่ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ได้สอบถามนะครับ ผู้เสนอญัตติจะชี้แจง
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

        กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร สมาชิกสภาฯ  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเพิ่มเติมนะครับ 
ในส่วนที่จุดเริ่มต้นเดิมกับจุดสิ้นสุดเก่าเลขไม่ตรงกัน เนื่องจากว่า ได้ขยับ 
จากท่อเหลี่ยมขึ้นมาประมาณ 20 เมตร เพราะในช่วงจุดเดิมมีการลงหิน 
ไว ้แล้ว จ ึงขยับจุดเร ิ ่มต้นต่อจากจุดที ่เคยลงหินขึ ้นมานิดนึง จ ุดพิกัด 
จึงไม่ตรงกันครับขอบคุณครับ  

         มีสมาชิกท่านอื ่นจะสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ขออนุญาตพัก 
การประชุม 5 นาทีครับ  

 

        ประชุมต่อนะครับ อยู่ในวาระที่ 7 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตามที่ท่านสมาชิก 
ได้อภิปรายและทางคณะผู้บริหารได้ชี ้แจงเกี ่ยวกับการปรับแบบแปลน  
สมาชิกท่านใดอนุมัติการขอแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ยกมือด้วยครับ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

 
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
 
 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

เรื่อง การรับมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
8.1 ขอความเห็นชอบการรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 
       ต่อไปเข้าสู ่ระเบียบวาระที ่ 8 เรื ่อง ขอความเห็นชอบการรับมอบ 
พัสดุ ครุภัณฑ์ ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน  
เชิญคณะผู้บริหาร ครับ 

       กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ ในส่วนระเบียบวาระที ่ 8 เรื ่อง การรับมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที ่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 8.1 ขอความเห็นชอบการรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 
1 คัน ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 กำหนดว่า “ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติและข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงาน 
ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก
บทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุ ซึ่งยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีที่มี  
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธินั้น
เกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ด ูแลพัสดุน ั ้น ถ้าการกระทำดังกล ่าว  
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั ้นได้ต่อเมื ่อได้ร ับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ ่น และเป็นไปตาม
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
          มาตรา 122 ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื ่นที ่ไม่อยู ่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
/ระเบียบ… 

 



- 16 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส ่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2535 และที ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึงฉบับท ี ่  9  
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น กระผมจึงขอเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้พิจารณาการรับมอบพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการดังต่อไปนี้ครับ 
           8.1 การรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน จากโรงพยาบาล
บ้านนาสาร เนื ่องจากมีภาระติดพันในการใช้งบประมาณในการดูแล  
ซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน จึงเสนอสภาฯ 
เพื ่อโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกแล้วครับ 
ขอบคุณครับ 

          ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบในการรับมอบรับมอบพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในข้อ 8.1 ขอความเห็นชอบในการรับมอบ
รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติขอความเห็นชอบการรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน 
จำนวน ๑ คัน สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยกมือด้วยครับ 

เห็นชอบ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่เห็นชอบ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง     จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
         ต่อไปเข้าสู ่ระเบียบวาระที ่ 9 เรื ่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 9.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่ง
วิทยุแบบชนิดประจำที ่ ๑0 วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๒๘ ,๐๐๐ บาท  
ข้อ 9.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ แบบมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๖ ตัว  
ราคา ๗๒,๐๐๐ บาท เชิญคณะผู้บริหารครับ 

           กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที ่ 9 เรื ่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขออนุญาตเสนอญัตติตามข้อ 9.1  
 

 
ข้อ 9.1 ขออนุมัต…ิ 
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ข้อ 9.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายง่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ แบบชนิดประจำที่ ๑0 วัตต์ จำนวน 
๑ ชุด ราคา ๒๘,๐๐๐ บาท และข้อ 9.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย
ง่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ 
แบบมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๖ ตัว ราคา ๗๒ ,๐๐๐ บาท เพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาครับ     
          ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ แจ้งความประสงค์ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายง่ายเพื ่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
          ๑. เครื่องรับส่งวิทยุ แบบชนิดประจำที่ ๑0 วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ราคา 
๒๘ ,๐๐๐ บาท  คุณล ักษณะเฉพาะส ังเขป  ขนาดกำล ังส ่ง ๑๐ ว ัตต์  
ประกอบด้วย : ตัวเครื ่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู ่มือ  
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๖ 
           ๒. เครื ่องรับส่งวิทยุ แบบมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๖ ตัว ราคา 
๗๒,๐๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ประกอบด้วย 
: ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ ๑ ก้อน สายยางอากาศ ที่หนีบเข็มขัด 
หนังสือคู่มือ 
           โอนลด 
           ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ แบบชนิดประจำที่ 
๔0 วัตต์ งบประมาณตั้งไว้ ๓๑,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๓๑,๗๐๐ บาท โอนลด เป็นจำนวนเงิน ๒๘,000 บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ ๓,๗๐๐ บาท 
            ๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ แบบมือถือ ๕ 
ว ัตต์ งบประมาณตั ้งไว ้ ๗๒ ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๗๒,000 บาท โอนลด เป็นจำนวนเงิน ๗๒,000 บาท งบประมาณหลังโอน
คงเหลือ 0 บาท 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ  
จึงขอเสนอมาเพื ่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โปรดพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

นายสาทร... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 10 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นางพวงทิพย์ สุวรรณศิลป์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

          ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมนะครับ  
         ข้อ 9.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื ่อตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ แบบชนิดประจำ
ที่ ๑0 วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๒๘ ,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
อนุมัติยกมือด้วยครับ 
อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
         ข้อ 9.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายง่ายเพื ่อตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ แบบมือถือ ๕ 
วัตต์ จำนวน ๖ ตัว ราคา ๗๒,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติยก
มือด้วยครับ 
อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
          ก่อนจะพิจารณาการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ผู ้อำนวยการ 
กองคลังได้รายงานสถานะยอดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
ก่อนครับ เชิญผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 

         กราบเร ียนท ่านประธานสภา คณะผ ู ้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพวงทิพย์ สุวรรณศิลป์ ผู้อำนวยการ
กองคลัง ขออนุญาตรายงานสถานะยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเง ินการเก ็บร ักษาเง ินและการตรวจเง ินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
          (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

 
(๓) ให้กันเงิน... 
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           (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว 
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า 
ห้าล้านบาท 
          (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 
         กรณ ีท ี ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นได ้ก ่อหน ี ้ผ ูกพ ันไว ้แล้ ว  
หากในภายหลังม ีการบอกเล ิกส ัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เหลือได้ 
         ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและเสถียรภาพ 
ในระยะยาว 
         โดยที่เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2566 จำนวน 17,606,652.85 บาท หักเงินสมทบกองทุน
ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 302.310.28 บาท
และสำรองตามระเบียบ ดังนี้  
         ๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน จำนวน 2,824,815 
บาท 
          2.  ร ้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ ่ายประจำป ี  จำนวน 
5,110,905 บาท 
          3. เงินสะสมคงเหลือชั้นต่ำตามระเบียบฯ จำนวน 7,935,720บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบ
กองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ  
จำนวน 9,368,622.57 บาท โดยให้รวมกับเงินทุนสำรองเง ินสะสม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 21,300,587.75 บาท คงเหลือเงิน
สะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที ่นำไปใช้ได้ ณ วันที ่ 15 กุมภาพันธ์  
2567 รวมทั้งสิ้น จำนวน 30,678,114.32 บาท จึงขอรายงานมาเพ่ือ  
ที่ประชุมสภาฯ โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
นายสาทร... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ขอบคุณครับผู้อำนวยการกองคลังที่ได้รายงานสถานะยอดเงินสะสม 
ตามระเบียบ ต ่อไปเข ้าส ู ่การพิจารณาการอนุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสม  
เชิญท่านผู้บริหารครับ  

          กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ และผู้เข้ารว่ม
ประชุมทุกท่านครับ  
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเง ินการเก ็บร ักษาเง ินและการตรวจเง ินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
          (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  
          (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว 
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า 
ห้าล้านบาท 
          (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 
         กรณ ีท ี ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นได ้ก ่อหน ี ้ผ ูกพ ันไว ้แล้ ว  
หากในภายหลังม ีการบอกเล ิกส ัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือได้
ทั ้งนี ้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
ซึ่งตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงสถานะทางการเงินขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลน้ำพุ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ยอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ใน
วงเงิน จำนวน 30,678,114.32 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทสามารถ 
ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ได้ จึงได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
มาเพื่อพิจารณา ต่อไปขอมอบให้นายอรรถพร พรหมทอง รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ เป็นผู้ชี้แจงต่อครับ 

 
นายสาทร... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

          ขอบคุณครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญท่านรอง
นายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ชี้แจงต่อครับ 

         กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ในส่วนระเบียบวาระที ่ ๑๐ เรื ่อง ขออนุมัติจ่ายขาด 
เง ินสะสมประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 21 โครงการ 
งบประมาณ 16,991,000 บาท (ส ิบหกล ้านเก ้ าแสนเก ้ าหมื่น 
หนึ่งพันบาทถ้วน)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ๑๐.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายสามแยกอนามัย-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบล
น้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 415,00๐ บาท 
(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด ขนาดความกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร ระยะทางยาวข้างละ 580.00 เมตร จำนวน 580.00 
ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 29.00 
ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร จำนวน 87.00 ลูกบาศก์เมตร 
งานเหล็กเสริมคอนกรีต did 4 มิลลิเมตร @ 0.20 x 0.20 เมตร จำนวน 
580.00 ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร 
จำนวน 244.00 กิโลกร ัม ห ินคลุกไหล่ทางหนาเฉล ี ่ย 0.15 เมตร  
กว้างข้างละ 0.10 เมตร จำนวน 17.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 415,00๐ บาท   

         ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที ่ประชุมนะครับ  
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายสามแยกอนามัย - หัวสะพานหนองต้อ หมู ่ท ี ่  1 ตำบลน้ำพุ  
งบประมาณ 415,00๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 
อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

 
๑๐.๒ ขออนุมัติ... 

 



- ๒๒ - 
 

 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 

        ๑๐.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านลุงเจือ หมู่ที ่3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ 596,๐๐๐ บาท (ห ้าแสนเก ้าหม ื ่นหกพันบาทถ ้วน)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
        ต่อไปเขาสู่วาระที่ ๑๐.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสรา้ง
ถนนหินคลุกสายบ้านลุงเจ ือ หมู ่ท ี ่  3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 
          ๑๐.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านลุงเจือ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
ยาว 900.๐๐ เมตร งานรื ้อคันทางเดิมและบดอัด จำนวน 3,600.00 
ตารางเมตร งานกรุยทางขนาดกลางจำนวน 1,800 ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง
(หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 540.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 596,๐๐๐ บาท  

         ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที ่ประชุมนะครับ  
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านลุงเจือ 
หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 596,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ  
อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

        ๑๐.๓ ขออนุม ัต ิจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสาย 
บ้านนายดิ้น พิมพ์ลอย หมู่ที ่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 729,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนเก้าพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

         ต่อไปเขาสู่วาระที่ ๑๐.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิก
ถนนสายบ้านนายดิ ้น พิมพ์ลอย หมู ่ที ่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารคับ 

          10.3 ขออนุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสมโครงการบุกเบ ิกถนนสาย 
บ้านนายดิ ้น พิมพ์ลอย หมู ่ที ่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี โดยทำการบุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
ยาว 1,500.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
 

/ระยะทาง... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายอภิชน จรูญพงศ์ 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

 
 

ระยะทางยาว 1,500.๐๐ เมตร งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง) จำนวน 
7,500.00 ตารางเมตร งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด จำนวน 6,000.00 
ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวน 
600.00 ล ูกบาศก์เมตร พร ้อมติดต ั ้งป ้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุงบประมาณ  
729,๐๐๐ บาท  
            ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านอภิชน จรูญพงศ์ ครับ 

           กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรูญพงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 6 และสวัสดีท่านสมาชิกทุก
ท่านครับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ถนนบุกเบิกทุกสายที่เสนอมาได้
มีหนังสืออุทิศหรือไม่ครับ เพราะจะได้ไม่มีปัญหาในการดำเนินการต่อไปครับ 
ขอบคุณมากครับ 
           ขอบคุณท่านอภิชน จรูญพงศ์ ครับ ที่ได้สอบถามถึงการอุทิศใน
โครงการบุกเบิกถนน เนื่องจากท่านมีประสบการณ์ที่ผ่านมาโครงการที่สภาฯ 
ได้อนุมัติไปแล้ว แต่พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้ งบประมาณตกไป 
ส่งผลให้โครงการอื่นเสียโอกาสไปครับ เป็นเรื่องที่ดีครับ ทางท่านผู้บริหาร  
จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุ  

         กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องแนวทางการดำเนินการก่อสร้างถนนบุกเบิก  
ซึ ่งการดำเนินการขอหนังสืออุทิศจากเจ้าของที ่ด ินทั ้งสองฝั ่งของถนน  
ในการก่อสร้าง ถ้าไม่มีหนังสืออุทิศครบทุกแปลงทางผู้บริหารเองจะไม่มี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครับ ขอทำความเข้าใจต่อท่านสมาชิกทุกท่านครับ 
เนื่องจากที่ผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์ที่ทำโครงการอื่นให้สูญเสียโอกาส
ครับ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานครับ  

         ขอบคุณท่านนายกองค์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ ำพุ ท ี ่ ได ้ช ี ้แจง 
ถึงแนวทางในการดำเน ินงานโครงการก่อสร ้างถนนบุกเบิ กท ี ่ต ้องมี  
หนังสืออุทิศทุกรายก่อนเข้าดำเนินการครับ มีสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ครับ  
เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ  

         กราบเร ียนท ่านประธานสภาที ่ เคารพ กระผมนายดำรงศ ักดิ์ 
เพ็ชระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที ่ ๔ คณะผู้บริหาร
สมาชิกทุกท่านครับ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมขอแนวทาง 
 

/กรณีท่ีม…ี 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
นายประเสริฐ จันทบูรณ์ 
ปลัด อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

 
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 

กรณีที่มีหนังสืออุทิศแล้วเจ้าของที่ดินเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้แบ่งมรดกให้ลูก 
แต่ลูก ๆ ยินยอมอุทิศให้ กรณีอย่างนี้ฝากประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร
ว่าจะมีแนวทางอย่างไรครับ 

        ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญคณะผู้บริหารครับ 
         

        ขออนุญาตให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุชี้แจงครับ  

 
        เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุชี้แจงครับ 
 
        กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สำหรับประเด็นที ่ท่านสมาชิกสภาขอหารือแนวทาง นั้น  
ควรมีการทำหนังสือและให้ลูกทุกคนเซ็นยินยอมไว้ อย่างน้อยในอนาคต
สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ เพราะท่ีดินแปลงนั้นอย่างน้อยก็ต้องตกเป็นมรดก
ไปให้ลูกอยู่แล้วครับ แนวทางนี้ก็เพ่ือให้การใช้งบประมาณและการดำเนินการ
พัฒนาสามารถดำเนินการได้ ขอบคุณครับ 

       ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ มีสมาชิกท่านอื ่นหรือไม่ครับ เชิญท่าน 
ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ 

       กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที ่ ๔ คณะผู้บริหารสมาชิก 
ทุกท่านครับ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อีกกรณีมีสิ ่งปลูกสร้าง 
ในเขตทางหลวงหรือชาวบ้านปลูกพืชผลในเขตทางหลวง หากเราก่อสร้างแล้ว
ไปทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านที ่รุกล้ำทางหลวง เรามีแนวทางจะแก้ไ ข
อย่างไรบ้างครับ หรือสามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือนายก อบต. เพ่ือดำเนินการ
กับผู้บุกรุกทางหลวงบ้างครับ 

      ขอบคุณท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 4 ครับ ได้
สอบถามเกี่ยวกับกรณีชาวบ้านปลูกพืชรุกล้ำที่สาธารณะ เชิญคณะผู้บริหาร
ครับ 

     กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ในเรื่องการก่อสร้างถนนในเขตทางหลวงหากพบว่า 
มีสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทางหลวงหรือที่สาธารณะ ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย 
อาจดำเนินการไกล่เกลี่ยหรือหากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ก็ต้องแจ้งดำเนินคดี
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่สาธารณะครับ ขอบคุณครับ 

 
/นายสาทร … 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

นายอภิชน จรูญพงศ์ 
รองประธานสภาฯ 
 
 

 

          ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิก ขอหารือ 
ในเรื่องหนังสืออุทิศ ตามที่ผู ้บริหารได้ชี้แจงว่าถ้าหนังสืออุทิศยังไม่พร้อม
ผู้บริหารก็ไม่ประกาศหาผู้รับจ้าง แต่ผมเชื่อว่าโครงการถนนบุกเบิกหลาย
โครงการหนังสืออุทิศยังไม่พร้อม ซึ่งรอบนี้ถ้าอนุโลมไปก่อนเพื่อให้โครงการ
ดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี หลังจากนั ้นให้ไปดำเนินการเรื ่องหนังสืออุทิศ  
ให้เร ียบร้อยก่อนการประกาศหาผู ้ร ับจ้างแต่ขอหารือว่าในรอบต่อไป 
ต้องมีหนังสืออุทิศให้ครบถ้วนก่อนนำเข้าสู่สภาแห่งนี้ครับ ผมขอหารือครับ 
เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที ่เคารพ เพื ่อนสมาชิกสภาฯ และ 
คณะผู้บริหารครับ ผมดูแล้วท่านประธานไม่เป็นประธานแล้วครับ ถ้าจะให้
รอบนี้ผ่านไปก่อน ซึ่งแนวทางที่ผมได้สอบถามก่อนหน้านี้ผมรู้ข่าวว่า อยู่ใน
หมู่บ้านของท่านประธาน ท่านประธานลำเอียงแล้วครับ ถ้าจะให้รอบนี้ยกเว้น
ไปก่อนทีหลังค่อยว่ากันและมาขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ แบบนี้  
ผมขอเสนอว่า ท่านประธานไม่เป็นกลาง ขอบคุณครับ 

         ขอบคุณท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ ผมยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ผมขอ
หารือครับ เพราะที่ผ่านมาเสนอโครงการผ่านสภาฯ แห่งนี้แต่หนังสืออุทิศ  
ยังไม่เรียบร้อย รอบนี้ก็เช่นกันผมเชื่อว่ามีหลายหมู่บ้านครับ ไม่ใช่เฉพาะแต่ 
หมู่ ๓ ครับ เหมือนที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงก่อนหน้าที่ครับว่าโครงการที่สภาฯ
ได้อนุมัติไปแล้วถ้าไม่มีหนังสืออุทิศครบทุกแปลงจะไม่ประกาศหาผู้รับจ้าง  
เราไม่ได้วางมาตรฐานที่ชัดเจนไว้ ผมขอหารือในนามสมาชิกนะครับไม่ได้บอก
ว่าต้องทำตามท่านประธานสภาฯ ผมเสนอในนามของสมาชิกนะครับ  
ถ้าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้พิจารณาว่าโครงการไหนไม่มีหนังสืออุทิศให้ตกไป 
ผมเชื ่อว่าชาวบ้านจะเสียโอกาสเยอะ และทุกหมู ่บ้านก็จะเจอปัญหานี้  
ไม่แตกต่างกันครับ เชิญท่านอภิชน จรูญพงศ์ ครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรูญพงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 6 และสวัสดีท่านสมาชิก
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ที่กระผมพูดถึงหนังสืออุทิศ
ที่ดินนั้น ผมจะพูดถึงตัวอย่างของผมไม่ได้ติงไปหมู่บ้านไหนครับ โครงการของ
หมู่ที่ ๖ ก็เสียโอกาสไปโครงการหนึ่ง คือ โครงการบุกเบิกถนนสายนาคา ครับ 
ก็ผิดที่ผมด้วยที่เคลียร์กับชาวบ้านไม่ได้ ตอนวัดระยะ ความกว้างถนน ๔ 
เมตร แต่ตอนเข้าสภาฯ ระบุความกว้าง ๕ เมตร ถ้าเจ้าหน้าที่แจ้งสมาชิกสภา
ฯ และผู ้เกี ่ยวข้องก่อนว่า ถ้าความกว้างถนนไม่ถึง ๕ เมตร ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ถ้าให้ถูกต้องผมว่า ทำตามระเบียบให้ถูกต้องเสียทีแรกครับ  
ผมขอพูดถึงท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ ผมไม่ได้ว่าหมู่บ้านไหนครับ ผมพูดถึง
หมู่บ้านของผม เพราะมันเกิดข้ึนมาแล้วครับ ขอบคุณมากครับ 

/นายสาทร… 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายโกวิทย์ มหาชัย  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

 

 

มติที่ประชุม 
 
 

         ขอบคุณท่านอภิชน จรูญพงศ์ ครับ เชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย ครับ 
 

         กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกที่รักทุกคน กระผม
นายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู ่ที ่ ๒   
ผมคิดว่า หนังสืออุทิศผู้บริหารก็มีส่วนร่วม จะง่ายกว่าครับถ้า ๒ ฝ่ายรวมกัน
เป็นพลังครับ ขอบคุณครับ 

        ขอบคุณครับ เป็นความรู้สึกของท่านโกวิทย์ มหาชัยครับ ว่า เราต้อง
ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องหนังสืออุทิศ ยังมีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
เราจะได้เด ินต่อในเร ื ่องโครงการครับ เช ิญท่านนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลน้ำพุ ครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ และผู้เข้ารว่ม
ประชุมทุกท่านครับ ในเรื ่องการกำหนดแนวทางก็ได้อะลุ ่มอล่วยกันเพ่ือ
ผลประโยชน์ของพี ่น้องประชาชนครับ จริง ๆ ถ้าจะวางมาตรการให้เข้ม  
ต้องมีหนังสืออุทิศครบถ้วนตั ้งแต่ตอนทำแผน ถ้าหนังสืออุทิศไม่ครบ  
ก็ไม่นำเข้าแผน เมื่อไม่มีในแผนก็ไม่นำเข้าสู่สภาฯ เพื่อไม่ให้ไปตัดโอกาส
หมู่บ้านอื่น แต่ตอนนี้ผมอยากให้ดำเนินการไปก่อน และก่อนจะดำเนินการ
ประกาศหรือจัดซื ้อจัดจ้าง ถ้าเอกสารดังกล่าวไม่เรียบร้อยฝ่ายผู ้บริหาร 
จะไม่ประกาศโครงการดังกล่าว ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างจะอะลุ่มอล่วยกันครับ 
เพราะงบประมาณก็ได้อนุมัติไปแล้ว ผมก็ไม่อยากให้เข้มเกินไป ซึ่งเรื่องนี้ทาง
กองช่างที่ไปสำรวจก็ต้องดูสภาพความเป็นจริงด้วย อย่างถนนบุกเบิกของ
ท่านอภิชน จรูญพงศ์ หากไปบุกเบิกถนนความกว้าง ๔ เมตร ก็ไม่สามารถ  
ทำได้ เพราะต้องมีไหล่ทางคูระบายน้ำด้วย เพราะถ้าบุกเบิก ๔ เมตรก็ไม่รู้ว่า
สภาพจะเป็นอย่างไร ซึ่งทางกองช่างเองก็ต้องรู้นะครับ ซึ่งหลาย ๆ โครงการ
ผมก็พยายามดูและปรับแก้อยู่ตลอด หลายโครงการที่กองช่างไม่ได้พิจารณา
ถึงบริบทหรือหน้างานว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ได้ ผมก็ดำเนินการแก้ไข 
และเรียกมาสอบถามเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ ผมขอเป็น
แนวทางแบบกลาง ๆ ครับ จะได้ไม่สูญเสียโอกาสกันครับ ขอบคุณครับ 

          ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครับ เราคงจะเดิน
ตามแนวทางที่คณะผู้บริหารได้นำเสนอมานะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ขอมติที่ประชุมนะครับ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายดิ้นพิมพ์ลอย หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 729,๐๐๐ บาท 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 
อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

๑๐.๔ ขออนุมัติ... 



- ๒๗ - 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 

 

        ๑๐.๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายต้นลำไย 
- คลองฉวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
งบประมาณ 222,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื ่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
         ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๑๐.๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้าง
โครงการบุกเบิกถนนสายต้นลำไย-คลองฉวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้าน
นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 222,๐๐๐ บาท เชิญคณะผู้บริหาร
ครับ 
         เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอรรถพร พรหมทอง รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเสนอโครงการที่ ๑๐.4 โครงการบุกเบิก
ถนนสายต้นลำไย-คลองฉวาง หมู ่ท ี ่  ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร  
กว ้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 326.๐๐ เมตร งานถางป่าข ุดตอ  
(ขนาดหนัก) จำนวน 1,304.00 ตารางเมตร งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด 
จำนวน 1,304.00 ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร จำนวน 195.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
งบประมาณ 222,๐๐๐ บาท  

          ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที ่เคารพ เพื ่อนสมาชิกสภาฯ และ 
คณะผู้บริหารครับกระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๔ ครับ กระผมก็ไม่ได้ติติงเรื ่องโครงการบุกเบิกครับ  
แต่ฝากท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหารว่า ในกรณีที่ท่านรองประธานสภาฯ 
ได้กล่าวมาว่า โครงการบุกเบิกผิวถนนในเนื้องานจริงกว้าง ๔ เมตร แต่ทาง
กองช่างมาเขียน ๕ เมตร บังเอิญพื้นที่ตำบลน้ำพุของเรามีสวนผลไม้เยอะ  
ก็ถือว่ายากที่จะบุกเบิกถนนให้กว้าง ๖ เมตร เพราะเกรดถนนยาก ถ้าเรามี
แนวทางถึงคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และทางหมู่บ้านด้วย ได้เข้าใจว่าการ
ตรวจงานจ้างเราจะดำเนินการอย่างไร ผมปรึกษาหารือท่านประธานไปยัง
คณะผู้บริหารและทางกองช่างครับว่า หากผิวถนนบางจุดกว้าง ๔ เมตร  
บางจุดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ถ้าความกว้างไม่ได้ ๕ เมตรตลอดสายแบบนี้  
ได้หรือไม่ครับ ถือว่าแก้ปัญหาให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ซึ่งหากจะให้มีความ
กว้างเท่ากันตลอดทั้งสายผมว่ายาก ส่วนมากในตำบลน้ำพุถนนบุกเบิก  
 

 
/ชาวบ้าน... 

 



- ๒๘ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายประเสริฐ จันทบูรณ์ 
ปลัด อบต.น้ำพุ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาวบ้านจะเบิกถนนกันเองก่อนบางสายก็รวมเงินกันลงหินเรียบร้อยเหลือแค่
เกรดเลย ซึ่งถ้าตามแบบที่ช่างเขียนไว้นี ้ก็ประมาณ ๕ เมตร ซึ่งบางส่วน  
ผิวถนนก็ได้แต่ถ้าผิวถนนไม่ได้ก็ไม่ว่ากัน ส่วนเรื่องไหล่ทางน่าจะอนุโลมกันได้ 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานการตรวจงานจ้าง ซึ่งจริง ๆ แล้ว ทางหมู่บ้านที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ตรวจงานจ้างก็อ่านแบบไม่ออก ดูแบบไม่เป็น พอไปตรวจงานจ้าง  
ก็มีหลายเรื ่อง ผมอยากให้เป็นมาตรฐานที่อนุโลมกันได้ ถ้าไม่มีไหล่ทาง 
คนตรวจรับก็ไม่ร ู ้ว ่าจะต้องทำอย่างไรเพราะเป็นชาวบ้าน ถ้าตรงไหน  
ความกว้างได้ ๕ เมตรก็ ๕ เมตร ผมคิดว่าในการเขียนงบประมาณรายจ่าย 
อย่างเช่น หิน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เฉลี ่ย ใช้คำว่าเฉลี ่ยนะครับ ไม่ต้อง
ละเอียดก็ได้ พอละเอียดไปก็จะไปบีบคณะกรรมการตรวจงานจ้างและทำให้
เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องมีคนกลางเข้ามาพูดคุย ผมรู้ดีครับว่าโครงการ
ถนนบุกเบิกกำไรมหาศาล และถนนคอนกรีตด้วย ถ้าเอ้ือได้บางหมู่บ้านไม่เอ้ือ
ก็จะเกิดปัญหากัน อย่าให้เกิดสองมาตรฐานครับ ขอบคุณมากครับท่าน
ประธานสภาฯ ครับ 

         ขอบคุณท่านดำรงศักดิ ์ เพ็ชระ ครับ ทางคณะผู้บริหารจะชี ้แจง 
หรือไม่ครับ 

         ขออนุญาตให้ท่านปลัดฯ ชี้แจงครับ 
 

         ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 
 

         กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สำหรับการตรวจงานจ้างตามที่กระผมเคยได้ร ับแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ต้องตรวจตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน 
ถ้าสมาชิกเห็นว่าถนนในพื้นที่ของตนเอง ๔ เมตรบ้าง ๕ เมตรบ้าง ก็ไม่ควร
กำหนดว่า ๕ เมตร เพราะเม่ือแบบแปลนกำหนด ๕ เมตร กรรมการตรวจงาน
จ้างก็ต้องตรวจตามแบบเปลน มิฉะนั ้น ผู ้ที ่ต้องรับผิดชอบก็จะตกอยู ่ที่
กรรมการตรวจการจ้างครับ ดังนั้นในการออกสำรวจต้องยึดหลักที่ทำได้จริง
นะครับ ถ้ากันไว้เผื่อได้ พอถึงเวลาไม่ได้ก็ต้องตัดงาน ตัดเงิน แก้ไขแบบแปลน
อีกนะครับ คือโครงการทำได้แต่ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนและเข้าสู่สภาฯ 
แห่งนี้อีกครับ ดังนั้นถ้าสำรวจแล้วไม่ได้ ๕ เมตร เราอาจกำหนด ๔.๕ เมตร 
ก็ได้ครับ อย่างถนนสายนาคาถ้าบางช่วง ๔ เมตร บางช่วง ๕ เมตร ก็กำหนด 
๔ เมตรไปดีกว่าครับ เพราะการดำเนินการต้องร่วมกันหลายฝ่าย ไม่ใช่  
อยู่ที ่คณะกรรมการชุดหนึ่งชุดใดที่จะตัดสินใจได้เริ ่มตั้งแต่กองคลังจนถึง  
  

 
/คณะกรรมการ... 



- ๒๙ - 
 

 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง หากมีการแก้ไขก็ต้องมาสู่สภาฯ แห่งนี้อีกครับ 
เพราะฉะนั้นการเฉลี่ยความกว้างไม่ได้ครับ แต่เฉลี่ยความหนาได้ ทั้งหมดนี้คือ
การตรวจงานจ้างที่ได้ดำเนินการจริง ๆ ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแบบ
แปลนที่กำหนดไว้ ขอบคุณมากครับ  

        มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
ครับ 

          ขอหารือท่านประธานครับ กระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๔ ครับ เรียนท่านสมาชิกสภาฯ และ
คณะผู้บริหารครับ ตามที่กระผมกล่าวไป อย่างที่ท่านรองประธานสภาฯ 
กล่าวไว้ว่าตอนไปวัดถนน 4 เมตร พอมาเขียนแบบ 5 เมตร แกก็สงสัย 
ในแบบมันก็ 5 เมตร พอไม่มีไหล่ทาง ก็เข้าไปไม่ได้ มีปัญหากันทุกหมู่บ้าน
ครับ เพราะบ้านเราส่วนมากเป็นสวนผลไม้ ถนนบุกเบิกก็รู้กันดีว่ากว่าจะได้  
แต่ละเส้นขอแล้วขออีก ยกตัวอย่างหมู ่บ้านผมตอนแรกขอหนังสืออุทิศ 
เขาก็เซ็นให้ สักพักพอรู ้ข่าวว่าต้องใช้บัตรประชาชนด้วยโฉนดด้วยก็เริ่ม
ยุ่งยาก บางเจ้าขอ 3 ครั้ง 4 ครั้ง พอครั้งที่ 4 เขาบอกให้แต่ไม่อุทิศ มันยาก
ในการปฏิบัติ ก็ช่วยกันตามกำลังครับ ผมขอให้พนักงาน อบต. ช่วยไปขอด้วย 
ถ้าให้ผมไปขอคนเดียวไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ แบบบ้าน ๆ ถ้าข้าราชการหรือ
พนักงานหลาย ๆ คนไปช่วยกันพูดมันง่ายในการขอรับนะครับ  ถ้ามีโอกาส 
ขอฝากประธานสภาไปยังคณะผู ้บริหารว่าขอให้สมาชิกได้พาพนักงาน 
ที่เกี ่ยวข้องไปช่วยกันเพื ่อขออุทิศให้เป็นเรื ่องเป็นราว ถ้าเราไปคนเดียว  
บางทีก็ขาสั ้น แต่ถ้าพนักงานไปฝังในด้วย มันดูดี พอดูดี แล้วเขาจะให้   
ในการแก้ป ัญหาต้องช ่วยก ันไป อย่างที ่ท ่านโกว ิทย ์ มหาช ัย พูดว่า 
ท่านผู้บริหารก็ต้องช่วยด้วย ผมก็ช่วยด้วย ก็ขอฝากประธานสภาไปยังคณะ
ผู้บริหารครับถ้าว่าใช้กำลัง เวลาสมาชิกสภาขอธุระ เรื่องอื่นใด ก็ขอให้คณะ
ผู้บริหาร อนุญาตให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบคุณครับ
ท่านประธานครับ 

          ครับ เป็นปัญหาทุกหมู่บ้านครับ เรื่องนี้จริง ๆ ไม่ใช่ในเรื่องโครงการ
แล้ว แต่เราหารือในเรื ่องการช่วยเหลือกันเพื ่อให้ไ ด้เส้นทางที ่ใช้ส ัญจร 
ให้กับพี่น้องประชาชนครับ เข้าใจทุกคนครับ เราอยู่ ในตำแหน่งนี้ เราต้อง
เข้าใจกันครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

          เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ ในส่วนของการก่อสร้างถนน ในการดำเนินการให้ท่านประสานงาน  
มาได้เลยครับว่าท่านต้องการเจ้าหน้าที ่ฝ ่ายไหน ไม่ว ่าจะฝ่ายนิต ิการ  
ฝ่ายงานวิเคราะห์ฯ หรือกองช่าง ผมเองยินดีจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่  
 

/ไปดำเนินการ... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายอภิชน จรูญพงศ์ 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 

ไปดำเนินการ ท่านจะได้มีเพื่อนคู่คิด เผื่อเขาจะใจอ่อนนะครับ และแนวทาง
ของท่านอภิชนฯ สำหรับที ่ท่านปลัดได้ชี ้แจง คือ ที ่ผมได้วางหลักวาง
มาตรการว่า พยายามให้ทางกองช่างดำเนินการทำผิวจราจร 4 เมตร  
ความกว้างในการบุกเบิกถนน 5 เมตร เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถนำไป
ปฏิบัติ แต่สภาพพื้นที ่บางพื ้นที ่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องลดขนาด 
ผิวจราจรลงมา สร ุปว ่า  ของท่านอภิชนฯ ท่านต้องไปปรับแผนใหม่  
แล้วค่อยนำเข้าที ่ประชุมครั ้งต่อไปก็ได้ครับหากบุกเบิกถนน 4 เมตร  
ผิวจราจร 3.50 เมตร ก็คงทำได้ คือ อยู่ที่พื้นที่แต่ละพื้นที่ตามที่ท่านปลัด
ชี้แจงความกว้างไม่สามารถเฉลี่ยได้ ถ้าตามแบบแปลน 5 เมตรแล้วจะมา
เฉลี่ยเป็น 4 เมตรกว่า ๆ หรือ 4.30 เมตร อย่างนี้ไม่ได้ ก็ต้องปรับแต่ละ
พื้นที่ผิวจราจรตามบริบทของแต่ละเส้นทาง ยินดีครับที่ได้มาพูดคุยทำความ
เข้าใจกันในที่ประชุมสภา เพื่อจะได้แก้ปัญหาและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
ขอบคุณครับ 

         ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญท่านอภิชน จรูญพงศ์ ครับ 
 

         กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรูญพงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 6 และสวัสดีท่านสมาชิก
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เหมือนกับที่ท่านดำรงศักดิ์ 
เพ็ชระ ได้กล่าวครับ ความเชื่อถือสำคัญครับ ผมมีประสบการณ์หลาย ๆ 
โครงการ บางครั ้งผมไปขอเพื ่อจะสร้างถนนใช้ให้สบาย บางครั ้งเหมือน
ขอทานเลยครับ ผมประสบพบเจอมาทุกอย่างครับ คำพูดถ้าคนจนพูดยาก
ครับ ไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนคนรวย สมัยนี้เป็นอย่างนี้ครับความเชื่อถือสำคัญ
ที่สุด ผมเองบางครั้งไปขอเขาบอกว่าไปดูเจ้าอื่นก่อนเหมือนเขาไม่เต็มใจ 
บางครั้งผมก็คิดว่าเรายัดเยียดให้ถนนเขาเอง บางสายแต่ก็ไม่ทุกคนครับ  
บางคนเขาก็ยังตอ้งการถนนอยู่ครับ ผมก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ พยายาม
จะให้ประสบผลสำเร็จทุกโครงการครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ 

        เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ 

  
       กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิก คณะผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่าน เหมือนที่ท่านนายกฯ บอกว่าเราต้องคุยกันแล้ว ในเรื่องถนนบุกเบิก
จะได้จบนะครับ ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานในการขอมติที ่ประชุม  
นะครับ ขอให้ผู้บริหารได้กล่าวทีเดียว อนุมัติทีเดียว ขอเสนอปรึกษาหารือ
ท่านประธานครับ ทีนี้ตามที่ท่านปลัดชี้แจงว่า เฉลี่ยไม่ได้บางทีท่านปลัดฯ 
ตำแหน่งเลขาสภาฯอาจจะเข้าใจผิดที่ผมพูดว่าเฉลี่ย ผมไม่ได้เฉลี่ยผิวถนน 
นะครับผมเฉลี่ยไหล่ทาง เพราะจริง ๆ เวลาเราไปขอ 4 เมตร ไม่กล้าขอ 
 

 

/5 เมตร... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

 
 
นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 

5 เมตรหรือ 6 เมตร ก็รู้ ๆ กันอยู่ว่าเป็นสวนเยอะ สวนยางเขาจะให้ทั้งโสด
เลยมันยากครับที่ดินมันมีค่า ยิ่งคนรวยยิ่งมีค่ากว่าคนจนอีก ถ้าคนจนเขาให้
เลยครับไปขอ แต่ถ้าคนรวยเขาหวงสมบัติ ผมขอปรึกษาท่านประธานว่า  
ให้เป็นแนวทางก็ได้ อย่างเช่น ตามแบบแปลนผิวจราจร 4 เมตร ลงหินคลุก  
200 ลูกบาศก์เมตร ท่านนายกบอกว่าต้องมีไหล่ทาง บังเอิญเจอต้นไม้ต้น
เดียว ถนนยาว 1 กิโลเมตร ติดปัญหาอยู่เจ้าเดียวรวม ๆ แล้ว 10 ตาราง
เมตร อย่างนี้ผมคิดว่าเราจะหยวน ๆ เฉลี่ยไหล่ทางได้หรือไม่ครับ ขอบคุณ
มากครับท่านประธาน และผมขอเสนอให้คณะผู้บริหารชี้แจงทุกโครงการ 
และอนุมัติครั้งเดียวเลยเพื่อความรวดเร็ว ขอพูดเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

         ครับ ตามที่ท่านดำรงศักดิ์ เสนอให้คณะผู้บริหารชี้แจงทุกโครงการ
รวดเดียวแล้วค่อยขออนุมัติที่หลัง คือ ที่ผมปฏิบัติทำแบบนี้เพราะกลัวท่าน 
จะลืม ถ้าอ่านทั้ง 21 โครงการ แล้วขออนุมัติท่านอาจจะลืมไป จึงอยากให้
ท่านซักถามเป็นโครงการ ๆ ไป โครงการใดมีปัญหา หรือว่าท่านอาจไม่รู้  
พื้นที่ว่าตำแหน่งนี้อยู่ไหน บางท่านอาจสอบถาม ถ้าอ่านทั้งหมดท่านอาจจะ 
จำไม่ได้ หรือถ้าอยากจะให้เกิดความรวดเร็ว จะตามที่ท่านดำรงศักดิ์ เสนอ 
ก็ได้นะครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องขออนุมัติในโครงการที่ 10.4 ที่ได้เสนอต่อ 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ไว้แล้วนะครับ 

         ขอมติที ่ประชุมโครงการที ่ 10.4 ขออนุมัต ิจ ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการบ ุกเบ ิกถนนสายต ้นลำไย -คลองฉวาง หม ู ่ท ี ่  ๒ ตำบลน ้ำพุ  
งบประมาณ 222,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

     ๑๐.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายคลองเมือง 

(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
งบประมาณ 1,115,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

          วาระที ่ ๑๐.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนน 
สายคลองเมือง (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จะขอมติที ่ประชุมทีละโครงการนะครับ เพื ่อไม่ให้ยุ ่งยาก 
ในการบันทึก เชิญคณะผู้บริหาร 

          เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอรรถพร พรหมทอง รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเสนอโครงการที่  ๑๐.5 โครงการบุกเบิก
ถนนสายคลองเมือง (ตอนที่ 1) หมู ่ที ่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร 
 

 
/จังหวัด... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายประเสริฐ จันทบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 

 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร  
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 570.๐๐ เมตร งานกรุยทางขนาดกลาง 
จำนวน 2,850 ตารางเมตร งานหินใหญ่(คละ) ขนาด 25-60 เซนติเมตร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 3 เมตร จำนวน 720 ลูกบาศก์เมตร  
งานดินถมหนา 0.10 เมตร (ลูกรัง) จำนวน 285 ลูกบาศก์เมตร งานหินคลุก
หนา 0.15 เมตร แต่งคันทางพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 427.50 ลูกบาศก์
เมตร งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
x 1.00 เมตร จำนวน 18.00 ท่อน งานปูนซีเมนต์ผสมยาแนว จำนวน 18 
กระสอบ งานปักเข ็มไม ้ขนาดเส ้นผ ่าศ ูนย ์กลาง 10-13 เซนติเมตร  
ยาว 5.00 เมตร จำนวน 240 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ 
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 
1,115,๐๐๐ บาท 

          ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที ่ประชุมนะครับ  
การขออนุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายคลองเมือง  
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 1,115,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

          สมาชิกอยู ่ในห้องประชุม 5 ท่าน (นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ไม่อยู่ 
ในห้องประชุม) 

อนุมัติ         จำนวน 4 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

         ๑๐.6 ขออนุมัต ิจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสาย 
คลองนกไข่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
งบประมาณ 490,๐๐๐ บาท (สี ่แสนเก้าหมื ่นบาทถ้วน) รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

        ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๑๐.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิก
ถนนสายคลองนกไข่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

         ๑๐.6 ขออน ุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสมโครงการบุกเบ ิกถนนสาย 
คลองนกไข่ หมู่ที ่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โดยทำการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
 

/ระยะทาง... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทางยาว 730.๐๐ เมตร งานถางป่า ขุดตอ (ขนาดกลาง) จำนวน 
2,920.00 ตารางเมตร งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด จำนวน 2 ,920.00 
ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 
438.00 ล ูกบาศก์เมตร พร ้อมติดต ั ้งป ้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 
490,๐๐๐ บาท 

         ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิกสภา 
ท่านใดจะสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที ่ประชุมนะครับ  
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายคลองนกไข่ หมู่ที่ 3 
ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 490,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือ
ด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

          ๑๐.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายบน
ควน-ดอนสร้อยทอง-โคกเหรียง หมู่ที ่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 716,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืน 
หกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน 
ตำบลน้ำพุ 

          ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี ๑๐.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิก
ถนนสายบนควน-ดอนสร้อยทอง-โคกเหรียง หมู ่ที ่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอ 
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

           ๑๐.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายบนควน-
ดอนสร ้อยทอง-โคกเหร ียง หม ู ่ท ี ่  5 ตำบลน ้ำพ ุ  อำเภอบ ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการบุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,500.๐๐ เมตรงานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง) จำนวน 
7,500.00 ตารางเมตร งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด จำนวน 6,000.00 
ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวน 
600.00 ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 10.00 ท่อน พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 716,๐๐๐ บาท 

 
นายสาทร... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 

          ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที ่ประชุมนะครับ  
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายบนควน-ดอนสร้อยทอง 
-โคกเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 716,๐๐๐ บาทสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

           ๑๐.8 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่เรี่ยม หมู่ที ่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 697,00๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
           ต่อไปเข้าสู ่วาระที ่ ๑๐.8 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่เรี่ยม หมู่ที่  1 ตำบลน้ำพุ 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

  ๑๐.8 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่เรี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสารจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 248.00 เมตร จำนวน 992.00 ตารางเมตร งานทรายหยาบ
รองพ ื ้ นหนาเฉล ี ่ ย  0 .05 เมตร จำนวน 49.60 ล ูกบาศก ์ เมตร  
งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร จำนวน 148.80 ลูกบาศก์เมตร งานเหล็ก
เสริมคอนกรีต did 4 มิลลิเมตร @ 0.20 x 0.20 เมตร จำนวน 992.00 
ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร จำนวน 
258.76 กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างข้างละ 
0.30 เมตร จำนวน 22.32 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
งบประมาณ 697,00๐ บาท  

           ขอบค ุณท ่ านรองนายกฯ นายอรรถพร  พรหมทอง ครับ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
นะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู ้ใหญ่เรี ่ยม หมู ่ที ่ 1 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 697 ,00๐ บาท 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 
อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 

๑๐.9 ขออนุมัติ... 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 

 

 

 

 

 

 

 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

         ๑๐.9 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนาพรง หมู่ที ่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 1,330,00๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหม่ืน
บาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

          ต่อไปเข้าสู ่วาระที่  ๑๐.9 ขออนุมัติจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพรง หมู่ที ่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอ 
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

 ๑๐.9 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนาพรง  หมู ่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 473.00 เมตร จำนวน 1,892.00 ตารางเมตร งานทราย
หยาบรองพื ้นหนาเฉลี ่ย 0.05 เมตร จำนวน 94.60 ลูกบาศก์เมตร  
งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร จำนวน 283.80 ลูกบาศก์เมตร งานเหล็ก
เสริมคอนกรีต did 4 มิลลิเมตร @ 0.20 x 0.20 เมตร จำนวน 1,892.00 
ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร จำนวน 
512.00 กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างข้างละ 
0.30 เมตร จำนวน 42.57 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
งบประมาณ 1,330,00๐ บาท 

         ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่ม ี ขอมติที ่ประชุมครับ  
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
นาพรง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 1,330,00๐ บาท สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 10.๑๐ ขออนุมัต ิจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายใจ หมู่ที ่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 550,00๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

           ต่อไปเข้าสู่วาระที่ 10.๑๐ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายใจ หมู่ที ่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอ  
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ           

นายอรรถพร... 
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นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 

 

 

 

 

 

 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายอรรถพร พรหมทอง 
รองนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 

           10.๑๐ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านยายใจ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 200.00 เมตร จำนวน 800.00 ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพ้ืน
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรจำนวน 40.00 ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา 
0.15 เมตร จำนวน 120.00 ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต  
did 4 มิลลิเมตร @ 0.20 x 0.20 เมตร จำนวน 800.00 ตารางเมตร  
งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร จำนวน 388.36 
กิโลกรัม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 550,00๐ บาท 

          ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที ่ประชุมนะครับ  
ขออนุมัติจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านยายใจ หมู่ที ่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ 550,00๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

        ๑๐.11 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านสาวมัญ-หัวสะพานบ้านผู้ช่วยแช็ค หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 63,00๐ บาท  
(หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ 

         ต่อไปเข้าสู ่วาระที ่ ๑๐.11 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสาวมัญ-หัวสะพานบ้านผู้ช่วยแช็ค 
หมู ่ที ่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะ
ผู้บริหารครับ 
          ๑๐.11 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านสาวมัญ-หัวสะพานบ้านผู้ช่วยแช็ค หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด 
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 15.00 เมตร จำนวน 90.00 
ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 4.50 
ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร จำนวน 13.50 ลูกบาศก์เมตร 
งานเหล ็ก เสร ิมคอนกร ีต did 4 ม ิลล ิ เมตร @0.20  x 0.20 เมตร  
 

 
จำนวน... 



- 3๗ - 
 

 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 
 

จำนวน 90.00 ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 
มิลลิเมตร จำนวน 45.76 กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 1.44 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 63,00๐ บาท  

          ขอบคุณท่านรองนายกฯ นายอรรถพร พรหมทอง ครับ สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่ม ี ขอมติที ่ประชุมครับ  
ขออนุมัติจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านสาวมัญ-หัวสะพานบ้านผู้ช่วยแช็ค หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 
63,00๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

          ๑๐.12 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมชาย - สามแยกขี ้หมู หมู ่ที ่ 1  
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จ ังหวัดสุราษฎร ์ธานี งบประมาณ 
3,740,00๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี ่หมื ่นบาทถ้วน)  รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

          ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๑๐.12 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก ่อสร ้างถนนลาดยางแอสฟัลท ์ต ิกคอนกร ีตสายบ ้านนายสมชาย –  
สามแยกขี้หมู หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

          ๑๐.12 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมชาย-สามแยกขี้หมู หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด 
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,020.00 เมตร จำนวน 
6,120.00 ตารางเมตร งานกรุยทางขนาดกลาง จำนวน 2,040.00 ตาราง
เมตร ชั ้นพื ้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี ่ย 0.15 เมตร จำนวน 
918.00 ลูกบาศก์เมตร งาน Prime coat จำนวน 6,120.00 ตารางเมตร 
งานผิวทางแอสฟัลท์ติก หนา 0.05 เมตร จำนวน 6,120.00 ตารางเมตร 
งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว จำนวน 204.00 ตารางเมตร  
สีเหลือง จำนวน 25.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ จำนวน  
๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำพุ  
งบประมาณ 3,740,00๐ บาท  
 

 
นายสาทร... 



- 3๘ - 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

          ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบร ิหารส่วนตำบลน้ำพุ  
ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติ  
ที่ประชุมครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมชาย-สามแยกขี้หมู หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ 
งบประมาณ 3,740,00๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

          ๑๐.13 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นโหนด (ตอนที ่ 2) หมู ่ที ่ 5 ตำบลน้ำพุ  
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 1,270,00๐ บาท  
(หนึ ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื ่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามแบบแปลน 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

          ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๑๐.13 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นโหนด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ   

          ๑๐.13 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ต ิกคอนกรีตสายต้นโหนด (ตอนที ่  2) หมู ่ท ี ่  5 ตำบลน้ำพุ  
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร จำนวน 
2,240.00 ตารางเมตรงานกรุยทางขนาดกลาง จำนวน 1,120.00 ตาราง
เมตร ชั ้นพื ้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี ่ย 0.15 เมตร จำนวน 
336.00 ลูกบาศก์เมตร งาน Prime coat จำนวน 2,240.00 ตารางเมตร 
งานผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา 0.04 เมตร จำนวน 2,240.00 ตารางเมตร
งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว จำนวน 112.00 ตารางเมตร  
สีเหลือง จำนวน 14.10 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ 
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 
1,270,00๐ บาท 

          ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
นะคร ับ ขออนุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสมโครงการก ่อสร ้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ต ิกคอนกรีตสายต้นโหนด (ตอนที ่  2)  หมู ่ท ี ่  5 ตำบลน้ำพุ 
งบประมาณ 1,270,00๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 
 

/มติที่ประชุม... 



- ๓๙ - 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

          ๑๐.14 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสาวมัญ-ห้วยหมาก (ตอนที่ 2) หมู่ที ่ ๖ 
ตำบลน้ำพ ุ อำเภอบ้านนาสาร จ ังหว ัดส ุราษฎร ์ธานี  งบประมาณ 
2,999,00๐ บาท (สองล ้านเก ้าแสนเก ้าหม ื ่นเก ้ าพ ันบาทถ ้วน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

         ต่อไปเข้าสู ่วาระที ่ ๑๐.14 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสาวมัญ-ห้วยหมาก  
(ตอนที่ 2) หมู ่ที ่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

          ๑๐.14 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสาวมัญ-ห้วยหมาก (ตอนที ่ 2) หมู ่ที ่ ๖  
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางเดิม
และบดอัด ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 780.00 เมตร 
จำนวน 4,680.00 ตารางเมตร งานกรุยทางขนาดกลาง จำนวน 1,560.00 
ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 
702.00 ลูกบาศก์เมตรงาน Prime coat จำนวน 4,680.00 ตารางเมตร 
งานผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา 0.05 เมตร จำนวน 4,680.00 ตารางเมตร 
งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว จำนวน 156.00 ตารางเมตร  
สีเหลือง จำนวน 19.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ จำนวน  
๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำพุ  
งบประมาณ 2,999,00๐ บาท 

          ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
นะคร ับ ขออนุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสมโครงการก ่อสร ้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสาวมัญ-ห้วยหมาก (ตอนที ่ 2) หมู่ที ่ ๖  
ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 2,999,00๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติ 
ยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 

/๑๐.15 ขออนุมัติ... 



- ๔๐ - 

 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

 
นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

         ๑๐.15 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางรูปตัวยู 
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
งบประมาณ 670,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

         ต่อไปเข้าสู ่วาระที่ ๑๐.15 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างรางรูปตัวยู ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

        ๑๐.15 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางรูปตัวยู  
ขนาดใหญ่ หมู ่ที ่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โดยทำการก่อสร้างรางรูปตัวยูขนาดปากรางกว้าง 4.00 เมตร ท้องกว้าง 
2.00 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 47.00 เมตร งานเรียงหินใหญ่
ปรับท้องดินเดิม จำนวน 238.50 ลูกบาศก์เมตร งานหินผุ จำนวน 238.50 
ล ูกบาศก ์ เมตร พร ้อมวางท ่อระบายน้ ำคอนกร ีต เสร ิม เหล ็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 670,๐๐๐ บาท 

         ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
นะคร ับ ขออน ุม ัต ิจ ่ ายขาดเง ินสะสมโครงการก ่อสร ้างรางร ูปต ัวยู   
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 670,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

         ๑๐.16 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ร ูปตัวยู (ร ิมถนนหน้าโรงเร ียนบ้านควนใหม่) หมู ่ท ี ่  6 ตำบลน้ำพุ  
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 87,๐๐๐ บาท  
(แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ 

         ต่อไปเข้าสู ่วาระที ่ ๑๐.16 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ริมถนนหน้าโรงเรียนบ้านควนใหม่) หมู่ที่ 6 
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

 

/นางสาวกานต์รวี... 
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นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

 
 
นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 

         ๑๐.16 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
รูปตัวยู (ริมถนนหน้าโรงเรียนบ้านควนใหม่) หมู่ที ่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอ  
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 
ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ x 50.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ  
87,๐๐๐ บาท 

         ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
นะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 
(ริมถนนหน้าโรงเรียนบ้านควนใหม่) หมู ่ที ่ 6 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ  
87,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

         10.17 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร หูช้างข้างละ 1 เมตร 4 ด้าน 
หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 
525,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

         ต่อไปเข้าสู ่วาระที ่ 10.17 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร หูช้างข้างละ 
1 เมตร 4 ด้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

         10.17 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร หูช้างข้างละ 1 เมตร 4 ด้าน หมู่ที่ 4 
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 3 ช่องทางน้ำ 
พร้อมหูช้างข้างละ 1 เมตร จำนวน 4 ด้าน พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ  
จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
งบประมาณ 525,๐๐๐ บาท  

 

นายสาทร.. 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

          ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ครับถ้าไม่มี ขอมติ  
ที่ประชุมนะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 3 ช่องทางน้ำ พร้อม  
หูช้างข้างละ 1 เมตร 4 ด้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 525,๐๐๐ 
บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

           ๑๐.18 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (รางตัว U) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 522,๐๐๐ บาท (ห้าแสน
สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ 

           ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๑๐.18 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (รางตัว U) หมู่ที่ 2 ตำบล
น้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

           ๑๐.18 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกร ีต เสร ิม เหล ็กสายค ูหลวง (รางต ัว  U) หม ู ่ท ี ่  2 ตำบลน ้ำพุ   
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัว U) ปากคูกว้าง 3.50 เมตร ท้องคูกว้าง 2.50 
เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 118.๐๐ เมตร (ฝั ่งซ้ายยาว  
65 เมตร ฝั่งขวายาว 53 เมตร) งานคอนกรีตหนา 0.10 เมตร จำนวน 
79.06 ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did 4 มิลลิเมตร @ 0.20 x 
0.20 เมตร จำนวน 728.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ  
จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
งบประมาณ 522,๐๐๐ บาท   

  ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
นะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสร ิมเหล ็กสายคูหลวง (รางต ัว U) หมู ่ท ี ่  2 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ  
522,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 
 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

          ๑๐.19 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ 
สายบนควน-หนองชุมแสง หมู ่ที่  4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 33,๐๐๐ บาท (สามหมื ่นสามพัน 
บาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

          ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๑๐.19 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ 
ขุดลอกคูระบายน้ำสายบนควน-หนองชุมแสง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอ 
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

          ๑๐.19 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ 
สายบนควน-หนองช ุมแสง หม ู ่ที่  4 ตำบลน ้ำพ ุ  อำเภอบ ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ปากคูกว้าง 2.00 เมตร 
ท้องคูกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตรระยะทางยาว 370.๐๐ เมตร 
จำนวน 740.00 ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายเครื่ องจักร จำนวน 1 งาน 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ  
33,๐๐๐ บาท  
           ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
นะคร ับ ขออน ุม ัต ิจ ่ ายขาดเง ินสะสมโครงการข ุดลอกค ูระบายน้ำ 
สายบนควน-หนองชุมแสง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 33,๐๐๐ บาท 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 10.20 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ 
สายบนควน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ 34,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

          ต่อไปเข้าสู่วาระที่ 10.20 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ 
ขุดลอกคูระบายน้ำสายบนควน 2 หมู่ที ่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ   

 
/นางสาวกานต์รวี… 
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นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง 
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ 

 

 

 

 

 
 

          10.20 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ 
สายบนควน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ปากคูกว้าง 2.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 
เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 384.๐๐ เมตร จำนวน 768.00 
ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายเครื่องจักร จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณ 34,๐๐๐ บาท 

           ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
นะครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบนควน 
2 หมู่ที ่ 4 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 34 ,๐๐๐ บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใด
อนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

 ๑๐.21 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ
หนองชุมแสง-หนองเหล็ก หมู ่ที่  4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 188,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุ 

          ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๑๐.21 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุด
ลอกคูระบายน้ำหนองชุมแสง-หนองเหล็ก หมู ่ที ่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอ 
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญคณะผู้บริหารครับ 

          ๑๐.21 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ
หนองช ุมแสง-หนองเหล ็ก หม ู ่ที่  4 ตำบลน ้ำพ ุ  อำเภอบ ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ปากคูกว้าง 2.00 เมตร 
ท้องคูกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตรระยะทางยาว 1,160.๐๐ เมตร 
จำนวน 2,320.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20  x 1.20 เมตร จำนวน 3 จุด 
ประกอบด้วย จุดที ่ 1 จำนวน 8 ท่อน กำหนดจุดพิกัด  E 533772   
N 965803 จุดที่ 2 จำนวน 9 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง
พื้นที่ถนนเดิมที่ทำการวางท่อ ขนาดความกว้าง 2 เมตร ระยะทางยาว 5 
เมตร งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร จำนวน 1.50 ลูกบาศก์เมตร งานเหล็ก 

 

/เสริมคอนกรีต… 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 11 
นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายอภิชน จรูญพงศ์ 
รองประธานสภาฯ 

 

เสริมคอนกรีต did 4 มิลลิเมตร @0.20 x 0.20 เมตร จำนวน 10.00 
ตารางเมตร กำหนดจุดพิกัด E 533623 N 965877 จุดที ่ 3 จำนวน  
6 ท่อน กำหนดจุดพิกัด E 533420 N 965837 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
งบประมาณ 188,๐๐๐ บาท 

          ขอบคุณท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
นะครับ ขออนุมัติจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูระบายน้ำหนอง
ชุมแสง-หนองเหล็ก หมู ่ที ่ 4 ตำบลน้ำพุ งบประมาณ 188,๐๐๐ บาท 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ 

อนุมัติ         จำนวน 5 เสียง 
ไม่อนุมัติ      จำนวน -  เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา) 

เรื่องอ่ืน ๆ  
          ต่อไปเข้าสู ่ระเบียบวาระเร ื ่อง อื ่น ๆ ครับ ขอเชิญท่านอภิชน  
จรูญพงศ์ รองประธานสภาฯ ครับ 

          กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรูญพงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที ่ 6 ครับ ขอสวัสดีเพื ่อน
สมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ช่วงนี้ 
เข้าสู่ภัยแล้งแล้วครับ ฝากท่านประธานสภาถึงผู้บริหารว่า โครงการฝายถึง
ไหนแล้วครับ ช่วงนี้น้ำลดแล้วครับ อยากฝากท่านประธานสภาไปถึงผู้บริหาร 
ถ้าการสำรวจหรือการทำงานนานสี ่ถึงห้าเดือน ผมกลัวว่าอนุมัติงบแล้ว 
จะไม่ได้ประโยชน์เพราะน้ำไม่ค่อยมีแล้วครับ 
        ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง ถนนสายหมวดสมศักดิ์ชาวบ้านร้องมารถผู้รับเหมา
เกรดถนนไปถูกท่อน้ำประปาชาวบ้านแตกเสียหาย ซึ่งฝ่ายผู้รับเหมาแจ้งว่า 
จะดำเนินการแก้ไขให้ แต่กว่าจะซ่อมเสร็จอาทิตย์กว่า ๆ ผู้ใช้น้ำโทรมาหาผม
ทุกวัน กรณีนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ช่างก็ไม่รู้ว่าผู้รับเหมาเข้าทำงาน ซึ่งถ้าใน 
วันนั้นผู้รับเหมาแจ้งมายังสมาชิกสภาหมู่ที่ 1 นายธนยศ ชุมชอบ ก่อนทำงาน
ท่อประปาก็คงไม่แตกครับ ฝากท่านประธานสภาถึงผู้บริหารด้วยครับ 

 
 
 
 

        เรื่องท่ี 3 ครับ เดือนนี้เดือนแห่งความรัก ขอให้ทุกท่านมีความรักความ
สามัคคีกันครับ มีอะไรก็พูดกันประสานทำความเข้าใจ ให้ทุกท่านทำงาน  
ให้ประสบความสำเร็จครับ ขอบคุณมากครับ 

 

/นายสาทร… 
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นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสาทร ไมถึง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น 
นายก อบต.น้ำพุ 

        ขอบคุณท่านอภ ิชน จร ูญพงศ์  คร ับ เช ิญสมาช ิกท ่านอ ื ่นครับ  
เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ 

       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ปกติแล้วผมจะไม่พูดเรื่อง อื่น ๆ ครับ เพราะว่าไม่ใช่
ญัตติอะไร ไม่เคยพูดเลยอยู่มา 20 ปี ครั้งนี้เป็นการพูดครั้งแรกครับ กรณีที่
ท่านรองประธานสภาอวยพรวันที่ 14 วันแห่งความรัก ผมก็ไม่อยากให้เพ่ือน
ไม่รัก ผมรู้ดีว่าการทำงานของผมเพื่อนสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารก็ไม่สบาย
ใจในหลาย ๆ เรื่อง ผมเองเป็นคนตรงไปตรงมา มีเหตุและผล แต่บางเรื่อง  
ผมก็รู ้สึกว่า การทำตัวของผมไม่มีจิตสำนึก เพราะผมได้ข่าวมาว่าผมไม่มี
จิตสำนึกอยู่ในสมัยนี้เพราะตอนนี้ย่างเข้ามา 2 ปีหนึ่งเดือนกว่าแล้ว ผมคิดว่า 
ก็ยังเหลืออยู ่ในวาระอีกปีกว่า ๆ ผมคิดว่าให้เพื ่อนสมาชิกได้สบายใจ  
ตอนนี้สมาชิกก็ไม่สบายใจ คณะผู้บริหารบางท่านก็ไม่สบายใจเพราะผม 
ไม่มีแบล็คกราว ก็ขอให้เพ่ือนสมาชิกสบายใจได้นะครับ ก็เหลืออีกแค่ปีกว่า ๆ
ผมก็ถือว ่าครั ้งต ่อไปในการประชุมสภาฯ จะทำตัวให้ม ีจ ิตสำนึกครับ  
ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ 

        ขอบคุณครับ ผมขอฝากในนามสมาชิกสภาฯ นะครับ ตามที่มีการ
ประชุมนอกรอบการจ่ายขาดเงินสะสม ก่อนหน้านี้ที่ทางผู้บริหารได้นำเสนอ
โครงการโดยเฉพาะหมู่ที ่ 3 ซึ่งมีโครงการที่ได้แจ้งในการประชุมนอกรอบ 
จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการบุกเบิกถนนสายมิตรภาพไปถนนสาย 
บ้านดอนทรายและที ่สำคัญที ่ส ุด คือ โครงการคูระบายน้ำบ้านลุงสิน  
ซึ่งเราได้ดำเนินการเรื่องนี้มาประมาณ 2 ปีแล้ว ผิดครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 แล้ว
ครับ ประชาชนสัญจรไปมาก็อันตรายเนื่องจากคูกว้างถนนแคบ ฝากผู้บริหาร
รีบดำเนินการให้เจ้าหน้าที ่แก้ไขเพื ่อจะได้นำเข้าสู ่ที ่ประชุมสภาแห่งนี้  
เพื่อลดความเดือดร้อนลดความเสี่ยงในการใช้ถนนสายดังกล่าว มีสมาชิก 
ท่านอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

         กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที ่เคารพ คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอชี้แจงตามที่ท่านสมาชิก 
ได้กรุณาสอบถามครับ 
         ท่านแรกท่านอภิชน จรูญพงศ์ ที่ได้สอบถามถึงการทำฝายแก้ปัญหา 
ภัยแล้ง เรื่องนี้ผมได้สั่งการเมื่อเดือนมกราคมให้สำรวจพื้นที่ในตำบลน้ำพุ  
โดยให้ปรับปรุงฝายเดิมให้ใช้งานได้และพื้นที่ทำฝายใหม่ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ให้เพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 จากครั้งที่แล้ว 
ต้องสำรวจเพิ่มเติม ซึ่งการออกแบบก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการอนุมัติ  
 

 
ให้มีการ… 
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ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เพื่อซื้อวัสดุกระสอบทราย เชือก ผ้ายาง รวมถึง
โครงการขุดลอกซึ ่งแยกออกจากกัน ในส ่วนงบประมาณทั ้งกองช ่าง  
สำนักปลัด คิดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะได้ดำเนินการที่เกิดความล่าช้าเนื่องจาก
ในการสำรวจแต่ละหมู่บ้านที่เสนอมาเป็นประมาณการ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่พอเข้า
ดำเนินการแล้วมีการปรับแก้อีก คือ เราไม่สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้
ต้องทำโครงการเป็นภาพรวม จะแบ่งเป็นหมู่บ้านไม่ได้เพราะจะเป็นการแบ่ง
ซื ้อแบ่งจ ้างไม่สามารถดำเนินการได้ จ ึงต้องรอให้ครบทุกหมู ่ ซ ึ ่งทาง 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้คาดการณ์ไว้เร็ว แต่ไม่คิดว่าปีนี้ภัยแล้ง 
จะมาเร็ว และที่ท่านอภิชน จรูญพงศ์ ได้เห็นความเดือดร้อนในพื้นที่บางที่  
น้ำแห้งไปบ้าง ผมเองก็ได้ให้ก่อสร้างไปก่อนบางจุดแล้วโดยใช้งบประมาณ
ส่วนตัว และจุดไหนที่รีบเร่งดำเนินการก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้เดินหน้า
ไปก่อน 
          ในส ่ วนของถนนสายหมวดสมศ ักด ิ ์  ท ี ่ เ ก ิ ดความเส ี ยหาย 
ต่อท่อน้ำประปาเป็นเร ื ่องที ่ควบคุมยาก ผู ้ร ับเหมาบางรายโทรศ ัพท์  
ก็รับบ้างไม่รับบ้าง และตามที่ท่านได้เรียกร้องในเรื่องการทำงานในวันหยุด
ตอนนี้ท่านไปดูในแบบแปลนทุกโครงการได้ระบุห้ามผู ้รับจ้างทำงานใน
วันหยุด ซึ่งผู้รับจ้างบางรายอาจไม่ได้ดูข้อกำหนดในแบบ ซึ่งตอนนี้โครงการ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่จะกำหนดไว้ทุกโครงการ ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการ
ได้ในวันหยุดราชการหรือวันเสาร์-อาทิตย์ หรือหากมีการลงหินคลุกหรือเกรด 
ต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนซึ่งมีอยู่ในข้อกำหนดที่วางไว้เพ่ือ
แก้ปัญหาตามท่ีท่านได้แจ้งไว้ 
          ในเรื่องที่ท่านประธานได้ถามถึงการเสนอโครงการก่อสร้าง จริง ๆ  
ที่คุยกันมี 32 โครงการ บางโครงการไม่ได้เสนอเข้ามาด้วยเหตุผลหลาย ๆ 
อย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะด้วยราคาวัสดุที่ปรับราคาขึ้นหรือการประมาณราคา  
บางโครงการไม่สมบูรณ์ และด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดทางกองช่าง  
ก็ดำเนินการไม่ทัน ซึ ่งผมก็ได้เร่งรัดอยู ่ตลอดเวลาครับ อีกทั ้งมาเร่งรัด  
ในช่วงการปรับแผนครั้งที่ 2 ด้วย การปรับแผนก็ไม่เสร็จโครงการก็ไม่ครบ 
ก็เอาเท่าที่ได้ก่อนครับ ในวันนี้ก็ได้ 21 โครงการ ส่วนในการประชุมสภาครั้ง
ถัดไปก็จะเร่งเรื ่องการปรับแผนครั้งที่ 2 ให้เสร็จเพื่อนำเรื ่องเข้าสู ่สภาฯ  
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 2 ต่อไปครับ  
           ต ่อไปในเร ื ่ องการอย ู ่ ร ่ วมก ันตามท ี ่ท ่ านอภ ิชน จร ูญพงศ์  
ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ และท่านโกวิทย์ มหาชัย ได้เสนอแนะว่า มีอะไรก็ให้
พูดคุยกัน ก็เพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์มาเราอยู่ด้วยกันด้วยความรัก ด้วยเหตุ  
และผล เปิดใจพูดคุยกันน่าจะเป็นแนวทางที ่ด ีที ่สุด เพื ่อให้การทำงาน 
 
 

มีความสุข... 




